



## HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

31 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam

Email: vanphongmtghanoi@gmail.com ☎ (+84)0338698531

Số: 03/2024/TML-MTGHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

### TÂM TÌNH MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ - DANH HIỆU DÒNG

Kính gửi: Quý Chị Phụ Trách, Quý Bà, quý chị em

Và toàn thể anh Chị em Hiệp Hội trong gia đình Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Hoà niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội và Đại gia đình Mến Thánh Giá mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá - lễ Danh hiệu của Dòng. Em kính chúc toàn thể gia đình Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội mừng lễ sốt sắng, tràn đầy niềm vui và ân sủng của Đấng Chụ Đón Đính.

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá năm nay, chúng ta Tạ ơn Chúa cùng quý Bà và quý Chị mừng kỷ niệm Ngọc Khánh, và Ngân Khánh Khấn Dòng. Xin cho quý Bà, quý Chị luôn “ướp lại đời mình” trong tiếng thưa “Xin vâng” liên li, đặt chân mình lên dấu chân của Thầy Giêsu, đặt tay mình vào lòng bàn tay Chúa, để Ngài tiếp tục dẫn dắt, và bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

Thế giới hôm nay: Động đất, bão lụt, hạn hán và chiến tranh... gây ra biết bao đau khổ, thiệt hại đau thương về người và của, đồng thời làm xáo trộn cuộc sống của toàn thể nhân loại... Trong bối cảnh hiện nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, con lũ lịch sử đã khiến gần 1000 người chết và mất tích, thành phố, làng mạc bị chìm trong biển nước. Vụ sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ đã nhấn chìm cả chục người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy xác, trong đó có người chị em thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, xin Chúa thương đón nhận những người đã qua đời, nâng đỡ an ủi gia đình và những người đang gặp khổ đau. Qua đó, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, vì mỗi người chúng ta cũng tràn ngập thánh giá, nhưng luôn biết tin tưởng và xác tín rằng “Ơn Ta đủ cho con” (2C 12, 9). Từ đó, chúng ta tìm được sự khích lệ, ủi an, chỗ dựa vững vàng, và sức mạnh đỡ nâng, để chúng ta lướt thắng gian truân và trung tín đến cùng trong niềm tin thác.

Nhìn ngắm Chúa Giêsu-Kitô Chụ-Đón-Đính trên Thánh Giá, ta được mời gọi bước theo sát Đấng Chụ-Đón-Đính: “yêu Đức Giêsu-Kitô Chụ-Đón-Đính trên Thánh giá và yêu Thánh Giá của Người, cùng sẵn lòng đón nhận thập giá của bản thân” (HC 5). Chúng ta là những người mang danh Mến Thánh Giá, vậy chúng ta đã làm đúng sứ mạng của mình là chuyên cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống chưa? Chúng ta đã thực sự là những người Mến Thánh Giá, sẵn sàng hy sinh cái TÔI để xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo xứ và Giáo Hội chưa?

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, xin cho mỗi người chúng ta biết cảm thương, chạnh lòng trước những đau khổ của người khác. Biết từ bỏ mình, biết đặt Chúa, đặt chị em, đặt bổn phận làm trọng tâm của đời sống. Xin Chúa giúp chúng ta trung thành vác thập giá theo Chúa mỗi ngày và biết vác đỡ thập giá cho người khác. Qua đó thập giá hằng ngày của chúng ta, trở nên Thánh Giá êm dịu ngọt ngào, nhằm mưu ích cho bản thân và làm vinh danh Chúa.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chụ Đón Đính là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chúng ta, ban dồi dào ân sủng và bình an xuống trên toàn thể chị em trong Hội Dòng và anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá tại thế.

Hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô Chụ Đón Đính.

**Nt. Maria Đỗ Thị Như Hoa**  
Tổng Phụ Trách